



ฉบับที่ 9/2560 วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560



บริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์

งานวิจัย เรื่อง บริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจบริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 วัยรุ่นในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็ก จำนวน 262 คน ประเภทที่ 2 เป็นผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวม 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามบริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ แบบวัดอิทธิบาทสี่ในวัยรุ่นในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็ก และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ ใช้วิธีการเลือกตัวแปรพยากรณ์แบบคัดเลือกเข้า

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า (1) วัยรุ่นในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กได้รับบริการของสถานสงเคราะห์เด็กทั้ง 4 ด้าน โดยรวม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยที่ได้รับบริการด้านนันทนาการ และสังคมสงเคราะห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การฝึกอาชีพและจัดหางาน และด้านการศึกษา ได้รับเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง (2) วัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กมีอิทธิบาทสี่ในระดับมาก โดยที่มีฉันทะ จิตตะ และวิมังสา ในระดับมาก ส่วนวิริยะในระดับปานกลาง (3) บริการของสถานสงเคราะห์ที่เด็กวัยรุ่นในอุปการะได้รับ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับอิทธิบาทสี่ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็ก เฉลี่ยร้อยละ 25.80 และสามารถร่วมกันส่งเสริมอิทธิบาทสี่ของวัยรุ่นในอุปการะได้คิดเป็นร้อยละ 5.20 เมื่อพิจารณารายบริการ มีเพียงบริการด้านการฝึกอาชีพและจัดหางานที่สามารถส่งเสริมอิทธิบาทสี่ของวัยรุ่นในอุปการะได้คิดเป็นร้อยละ 5.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) วัยรุ่นในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กมีความคาดหวังต่อบริการของสถานสงเคราะห์เด็กโดยรวม และรายด้าน ให้สามารถส่งเสริมอิทธิบาทสี่ ในระดับมาก มีความคิดเห็นเพิ่มเติมให้สถานสงเคราะห์เด็กปรับปรุงบริการทุกด้านให้สามารถส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ ส่วนผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก มีความคิดเห็นว่าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ได้จัดบริการเฉพาะในการส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ แต่บริการที่จัดอยู่สามารถส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอเชิญบุคลากร ส่งผลงานวิจัยเพื่อ
พิจารณาขอรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560
ตามประเภทของผลงานวิจัย ดังนี้**

1. ผลงานวิจัยสถาบัน
2. ผลงานวิจัยจากงานประจำ
3. ผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
4. ผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคม
หรือพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม แสกน QR CODE ได้ที่นี่
หัวข้อที่ 3 และ หัวข้อที่ 4

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางลัดดา พูลเจริญ โทร. 7589




ข้อมูลการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

- ❖ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ มสธ. ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ 4) ในช่วง 1 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแนบท้ายพร้อมหลักฐาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ird.stou.ac.th และจัดส่งไปยังฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา จะทำการสรุปและรวบรวมรายงานผลงานวิจัยที่คณาจารย์ได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพื่อตอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายสุรเดช อธิคม หมายเลขติดต่อ โทร.7589
- ❖ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลสากล ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นได้ โดยสามารถเข้าดูได้ที่ <http://ird.stou.ac.th/> เลือก





มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม : Thailand 4.0 “Research to Mobilize Society” ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27> หรือติดต่อผู้ประสานงาน นางรानी อาษาชำนาญ โทร. 08 6481 5005, 0 7460 9600 ต่อ 7254, 08 1540 7304



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of “Managing innovative researches to drive Thailand 4.0) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน นักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย โดยมีกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ 5 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and technology)
- 2) กลุ่มดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and digital technology)
- 3) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบ (Design and engineering technology)
- 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovative management and business technology)
- 5) กลุ่มภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการเรียนรู้ (Linguistics, social Science and learning technology)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.tni.ac.th/tniac2017/> หรือติดต่อผู้ประสานงานที่ นางสาวจุฑารินทร์ จิตต์แก้ว โทร. 02 763 2600 ต่อ 2760, 2763 หรือ E-mail : tniac@tni.ac.th



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ <http://hcuconf.hcu.ac.th> ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2312 6300 - 79 ต่อ 1511, 1136 หรือ E-mail : academic.hcu@gmail.com และ kongthong.porn@gmail.com



วิจัย นอก รั้ว



สภาปัญญาสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้งาน International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการหาคำตอบที่มีนวัตกรรมการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชนกฤดี พรหมทอง โทร. 08 5955 0888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.icnb.co>, E-mail : icnbad@gmail.com



สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชน และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเมธพร ใจสุทธิ/คุณอุทัยพร พลสวัสดิ์ โทร. 0 2832 1106, 0 2837 0230 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : meithapornjai@pim.ac.th หรือ uthaipornpon@pim.ac.th

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารการจัดการและการพัฒนา ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกระดับท้องถิ่นและสากล ในด้านการบริหารและการจัดการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์วิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์วิกานดา เกษตรเอี่ยม และอาจารย์ชนิษฐา คนกล้า โทร. 0 4535 2000 ต่อ 2075,1314, 08 1431 5855, 08 1431 5855, 08 9946 4112 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : khanisthak@ubru.ac.th

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

